

# สำเนา

## ประกาศกรมประมง

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน  
ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก

ตามที่ได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อ  
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในนายช่างกลเรือปฏิบัติการ โดยกำหนดรับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต  
ที่เว็บไซต์ <http://www.job.fisheries.go.th> <http://www4.fisheries.go.th> และ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่ได้บันทึก  
ข้อความใบสมัครและได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  
ดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง  
นายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ กรมประมงได้ประกาศตามเอกสาร  
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะ  
ต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หรือคุณสมบัติที่สมัครคัดเลือก  
ก.พ. หรือกรมเจ้าท่า มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
รายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิคัดเลือกและขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ภายในวันที่ ๑๒ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศนี้  
ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรง  
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ โปรดนำหลักฐาน ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุ  
แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารจุฬารามณ์ กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ  
ส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๖ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏ  
ว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรมประมงจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป หากไม่  
ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าคัดเลือกในครั้งนี้

ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่  
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และข้อ ๗ ของประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัคร  
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ จึงกำหนดวัน เวลา  
สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

### กำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก

๑. ให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ณ ศูนย์พัฒนาการ  
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด  
สมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๕ ๖๑๐๐, ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๖ ตามวัน และเวลา ดังนี้

วัน เวลา...

วัน เวลา คัดเลือก	วิธีการคัดเลือก	เลขประจำตัว คัดเลือก	อุปกรณ์ที่ใช้ทำ ตอบ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ <u>รายงานตัวเวลา</u> เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการ ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) <u>ทดสอบเวลา</u> เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	การสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	๔๐๐๐๐๐๐๐๑๑ ถึง ๔๐๐๐๐๐๐๐๑๐	- ปากกา - ปากกาลบคำผิด - แต่งชุดปฏิบัติงาน บนเรือหรือชุด สุขภาพ
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	การสอบเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)	๔๐๐๐๐๐๐๐๑๑ ถึง ๔๐๐๐๐๐๐๐๑๐	- ปากกา - ปากกาลบคำผิด - อุปกรณ์ตามที่ คณะกรรมการฯ จัดเตรียมไว้ให้

๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเริ่มคัดเลือกประมาณ ๓๐ นาที เพื่อรับฟัง การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคัดเลือก หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้น จะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้คัดเลือกผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบเพื่อ วัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศกรมประมง ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๓. การคัดเลือกจะทำการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยใช้วิธีสอบ ข้อเขียน และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งทดสอบโดยวิธีสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๑. ให้ผู้สมัครเข้าคัดเลือกตามวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ตามที่ คณะกรรมการฯ กำหนด

๒. ให้ผู้เข้าคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้

๒.๑ ต้องแต่งกายชุดปฏิบัติงานบนเรือหรือชุดสุขภาพเรียบร้อย ห้าม สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า หรือสวมเสื้อไม่มีแขน หรือสวมรองเท้าแตะพองน้ำเข้าห้องสอบ

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ

๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือ เดินทาง (Passport) หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักปรากฏ ชัดเจน มาแสดงในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๔ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ